



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

ภาพข่าวกิจกรรม

สำนักโภชนาการ

จัดทำโดย : กลุ่มส่งเสริมโภชนาการวัยทำงานและผู้สูงอายุ

การประชุมคณะทำงานดำเนินงานและติดตามมาตรการที่มีใช้ภาษี เพื่อการบริโภคน้ำตาลที่เหมาะสมสำหรับคนไทย ครั้งที่ 2/2563

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย



ประธานคณะทำงาน: นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

คณะทำงานและเลขานุการ : ทันตแพทย์หญิงปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

คณะทำงานและเลขานุการร่วม : ดร.แพทย์หญิงสายพิณ โชติวิเชียร ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ กรมอนามัย

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย กรมควบคุมโรค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) กระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) กระทรวงพาณิชย์ (กรมการค้าภายใน กระทรวงการคลัง (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมสรรพสามิต) สำนักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์) สมาพันธ์เครือข่าย NCDs แห่งประเทศไทย (Thai NCD Alliance) กระทรวงอุตสาหกรรม (สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย) สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย และสหพันธ์ชาวไร้อ้อยแห่งประเทศไทย

ประเด็นสำคัญ : รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานมาตรการที่มีใช้ภาษีเพื่อลดการบริโภคน้ำตาลของคนไทย

- ❖ Healthy Canteen เมนูสุขภาพ ใน Street Food และนโยบายหวานน้อยสั่งได้ โดย สำนักโภชนาการ กรมอนามัย
- ❖ การแถลงข่าว FoodChoice Application โดย สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
- ❖ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice Logo) โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา



โดยความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบาย “หวานน้อยสั่งได้”โดยมีการณรงค์หวานน้อยสั่งได้ร่วมกับเมนูสุขภาพใน Street Food ตลอดปี 2564 และนางวสุนธิ์ เสรีสุชาติ นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย รายงานถึงกำหนดเป้าหมาย Healthy Canteen ปี 64 จังหวัดละ 1 แห่ง และกทม. 5 แห่ง รวม 81 แห่งทั่วประเทศ และ Street Food เป้าหมายปี 64 คือ มีเมนูสุขภาพ 1 แห่งต่อจังหวัด รวม 1400 ร้าน

มติที่ประชุม :

เห็นชอบให้มีการลงนาม MOU การส่งเสริมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลอย่างเหมาะสมเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย 2 ฉบับ คือ 1. ระหว่างกระทรวงกับหน่วยงานภาครัฐและสมาคม 2. ระหว่างกรมอนามัยกับภาคเอกชน ในวันที่ 18 มีนาคม 2564



กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

www.anamai.moph.go.th